

# สปีดมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี



**ท**ยุคนึงมานาน ในที่สุด มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุน 4.91 หมื่นล้านบาท ก็ได้ฤกษ์ขยับเดินหน้าอีกครั้ง

มอเตอร์เวย์สายนี้ เริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ แนวเส้นทางตรงไปแนวทิศตะวันตกสิ้นสุดที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยในอนาคตจะมีส่วนต่อขยายเชื่อมไปจนถึงชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน) ระยะทางรวม 196 กม.ด้วย

การก่อสร้างเป็น 25 ตอน เริ่มก่อสร้างพร้อมสายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. เดิมกำหนดเปิดพร้อมกันคือ ประมาณปี 2564-2565 แต่เนื่องจากมีปัญหาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือการเวนคืน

พื้นที่เพื่อใช้ก่อสร้าง เนื่องจากราคาที่ดินได้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้งบประมาณบานปลาย บางช่วงจึงไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ โดยการก่อสร้างงานโยธาคืบหน้าอยู่ที่ประมาณ 25.05% เท่านั้น ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดประมาณ 56.00%

**เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรม.จึงได้อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินอีก 1.2 หมื่นล้านบาท จากที่เคยอนุมัติให้แล้ว 5.42 พันล้านบาท รวมเป็นเงินที่ใช้เวนคืนกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท**

หลังจากนี้กรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะเจ้าของโครงการ ก็จะเร่งเบิกจ่ายเงินให้ชาวบ้านทันที เนื่องจากชาวบ้านที่ถูกเวนคืนบางส่วนไม่ได้รับเงินมาประมาณ 2 ปีแล้ว โดยตั้งเป้าหมายจะเริ่มจ่ายเงินล็อตแรกให้ชาวบ้านได้ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ และจะจ่ายครบทุกรายก่อนสิ้นปี 2562

สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 2,500 ราย จากทั้งหมด 4,000 ราย แบ่งเป็น บ้าน

ที่อยู่อาศัย 2,577 รายการ ต้นไม้ 500 รายการ สิ่งปลูกสร้าง 900 รายการ

ทั้งนี้ ทล.ยังได้ประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อปรับแผนงานก่อสร้างและเข้าพื้นที่หลังจากชาวบ้านได้รับเงินไปแล้ว เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วย

ส่วนงานติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางและบำรุงรักษา (ไอแอนดีเอ็ม) ทล.ได้เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบพีพีพี กรอสคอสต์ ระยะเวลา 30 ปี โดยเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบและเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด จากนั้น ทล.จะทยอยจ่ายเงินคืนให้

ขณะที่รายได้จากค่าผ่านทางที่เอกชนเก็บได้จะส่งคืนให้ ทล.ทั้งหมด เพราะ ทล.จะจ่ายเป็นค่าจ้างดำเนินงานให้แทน คาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญากับเอกชนที่ชนะการประมูลได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

**เมื่อเปิดใช้งานตามเป้าหมายในปี 2566 ได้จริง จะช่วยประหยัดเวลาเดินทางได้มากแน่นอน!!**

**นายชันติ**